

โซเชียลการศึกษา

การศึกษา สามารถใส่หาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้ “นายตารา” ยังคงรวบรวม หลากหลายเรื่องราว หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกัน

✔ เริ่มต้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Information Technology Management) ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่-28 ก.พ. นี้

✔ ด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.พระนคร โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6636

✔ ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จำนวนใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬาและประเภทโควตาคณะ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-9 เม.ย.นี้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU หรือ http://regis.skru.ac.th/skru_app สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 0-7426-0276 หรือ 08-8398-9991

✔ ข่าวดีสำหรับผู้อาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญกลุ่มวัยเกษียณ ผู้กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ หรือผู้ที่กำลังวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ เข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจอาหาร การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการเงินการบัญชีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ปติตดา สิริระโนกุล เจ้าของกิจการเฟรนไชส์ “กาแฟบ้าน”, ชมพูนุท พุ่มท่าอิฐ เจ้าของกิจการ “หมี่กินปลา”, อ.วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด และ อ.นพพร บุชยสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารอย่าง อ.ภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์, อ.อัมพิกา คลับเบก, อ.दानเด อรุณ และอ.ปติตดา สิริระโนกุล รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ราคาท่านละ 9,999 บาท ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เพจศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

✔ นักเรียน ชาวชน ที่มีความสามารถ เชิญทางนี้ ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สสวท. เชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศ ส่งประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 เก็บประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลกในลักษณะวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันที่-1 มีนาคม 2564 สมัครเป็นทีมโดยต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมละ 2-3 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code เฟซบุ๊กโครงการ GLOBE <https://www.facebook.com/globethailand2016> ประกาศผล 21 พ.ค.นี้ สอบถามได้ที่ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สสวท. อีเมล globeproject@ipst.ac.th และ globethailand2020@gmail.com หรือ 0-2392-4021 ต่อ 1124, 1128

✔ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งด้วยว่า สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมออนไลน์ฟรีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่น 2 สมัครและอบรมตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 เม.ย. นี้ ที่เว็บไซต์ <https://teacherpd.ipst.ac.th> ทั้งนี้ครูและผู้สนใจต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว โดย

เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และโค้ดดิ้ง มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรมจนจบหลักสูตร รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดที่ Facebook สาขา คอมพิวเตอร์ สสวท. <https://www.facebook.com/oho.ipst>

✔ หมดไฟรี่ยัง...ศูนย์สุขภาพทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสังคม Good Factory ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือสำหรับดูแลจิตใจตัวเองเบื้องต้นเมื่อเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานมีเครื่องมือในการดูแลจิตใจเบื้องต้นเมื่อต้องเผชิญกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน และสามารถตระหนักรู้ สร้างศักยภาพในการจัดการตัวเอง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกหมดไฟในการทำงาน สามารถเข้าร่วมโครงการดูแลใจวัยทำงานผ่านเครื่องมือดูแลจิตใจนี้ได้ (Burnout: A Journey with yourself) ชวนให้คุณมาเรียนรู้วิธีการจัดการกับภาวะหมดไฟในแบบที่คุณทำได้ สามารถความไหลลื่นเครื่องมือสำหรับดูแลจิตใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ <http://bit.ly/b2bpublic> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพทางจิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 06-1736-2859 หรือที่ E-mail: wellness.chula@gmail.com

✔ มีข่าวดีจากผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพื่อเก็บน้ำผึ้งจำหน่าย ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เลี้ยงมีรายได้สูงและมีการลงทุนน้อย ส่วนใหญ่จะใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการทำกล่องเลี้ยงผึ้งจากไม้แล้วไปติดตั้งตามสวนผลไม้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับการติดต่อจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่มีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและจำหน่ายน้ำผึ้ง ให้เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะลดแรงงาน เพิ่มปริมาณผลผลิต และทำให้ผลผลิตมี

คุณภาพตามความต้องการของตลาด ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ จึงได้มีแนวคิดและนำไปสร้างระบบการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบอัจฉริยะขึ้น โดยตั้งชื่อว่า BEE-SMARTS-RUTS I สามารถแจ้งเตือนและเติมน้ำอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำแห้ง มีการถ่ายภาพในรังผึ้งทุก ๆ วัน มีการเก็บค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญกับผึ้งได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง รวมถึงระบบเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ มีการแสดงค่าและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งได้นำติดตั้งไว้ที่พื้นที่จริงและเกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย สนใจดูระบบได้ที่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ชุมชนพัฒนาอินทรีย์ พัฒนาเจริญ) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสนใจระบบติดต่อได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 08-4682-1161

✔ ส่งท้ายกับงานดี เรื่องดี นำไปชม หอธรรมพระบารมี หอศิลป์ร่วมสมัย เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ ในนิทรรศการ 29 National Artists 29 Baramee of Art วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2564 ที่หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา

โดยศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติจากศิลปินแห่งชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น สวัสดิ์ ดันดีสุข, ชลูด นิ่มเสมอ, นนทวรรณ จันทนะพะลิน, ปรีชา เกาทอง, ทวี รัชนิกร, นิธิสถาปิตานนท์, สมชาย แก้วทอง, พิบูลศักดิ์ ละครพล, ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ, ปัญญา วิจินทนสาร, เฉชา วราฐ, อธิพิพล ตั้งโฉลก มีผลงานกว่า 200 ผลงานสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบทุกเทคนิค ทุกผลงานล้วนเป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายแสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2564 (เว้นวันจันทร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ หอธรรมพระบารมี หอศิลป์ร่วมสมัยที่ร่วมศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.barameeofart.com

นายตำรวจ